



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวกมลวรรณ ท่าทราย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๓๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๓๕)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
๒	นางสาวปาริชาติ สุขสมบุตร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๕๙๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๕๙๙)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
๓	นางสาวภาณุมาศ มณีวรรณ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๗๒๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๗๒๕)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นายแพทย์
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวกมลวรรณ ท่าทราย

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๓๕)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๕ ถึงวันที่ ๒ ก.ค. ๖๒)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการเป็นเวลา ๖ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๕ ถึงวันที่ ๒ ก.ค. ๖๒)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๖ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๒)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๔๑๑๒๓๔๒๖๔</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๔</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวกมลวรรณ ท่าทราย

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๓๕)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๕๕ ปี สถานภาพสมรสคู่ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เข้ารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลกลาง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ รวมเวลาอน ๓
วัน จากการซักประวัติ ผู้ป่วยมาตรวจตามนัดเจาะเลือดก่อนพบแพทย์ ตรวจน้ำตาลในเลือดได้ ๕๒๘ มิลลิกรัม
ต่อเดซิลิตร มีอาการเวียนศีรษะเล็กน้อย กินอาหารได้ปกติ ปัสสาวะอุจจาระปกติ ประวัติเดิมผู้ป่วยมีโรค
ประจำตัว โรคเบาหวานชนิดที่ ๒ เป็นมา ๑๐ ปี รักษาโดยการรับประทานยาและฉีดยาไม่สม่ำเสมอ

ผู้ป่วยมาเจาะเลือดตรวจตามนัด ตรวจน้ำตาลในเลือดได้ ๕๒๘ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร น้ำตาลสะสม
(HbA๑C) ๑๖.๓ เปอร์เซ็นต์ จึงถูกส่งตัวมารักษาต่อที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวลา ๑๐.๕๒ น. ผู้ป่วย
รู้สึกตัวดี อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๗ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๗๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ
๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๕๑/๖๗ มิลลิเมตรปรอท ความอิ่มตัวของออกซิเจนปลายนิ้ว
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เจาะเลือดตรวจน้ำตาลปลายนิ้วได้ ๔๔๖ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ได้รับการรักษาโดยการฉีดยา
regular insulin ๑๐ ยูนิต ทางหลอดเลือดดำและ ๑๐ ยูนิต เข้าใต้ชั้นผิวหนัง ให้สารน้ำ ๐.๙%NSS
๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ทางหลอดเลือดดำภายใน ๑ ชั่วโมง หลังจากนั้น ๑ ชั่วโมงเจาะเลือดตรวจน้ำตาลปลายนิ้วได้
๙๓ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ตรวจน้ำตาลในเลือดได้ ๔๖ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ได้รับการรักษาโดยการฉีดยา
๕๐% glucose ๕๐ มิลลิลิตร ทางหลอดเลือดดำ ให้สารน้ำ ๑๐%D/N/๒ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร
ทางหลอดเลือดดำในอัตราหยุด ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาล
ในเลือดสูงเข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายสามัญชั้น ๑๑

แรกรับผู้ป่วยรู้สึกตัวดี มีอาการเวียนศีรษะเล็กน้อย อุณหภูมิร่างกาย ๓๖ องศาเซลเซียส อัตราการ
เต้นของหัวใจ ๘๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๒๗/๘๒ มิลลิเมตรปรอท
ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนปลายนิ้ว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ภาพถ่ายรังสีทรวงอกปกติ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบผล
sinus rhythm เจาะน้ำตาลปลายนิ้วได้ ๑๔๖ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ได้รับการรักษาโดยการให้สารน้ำ
๑๐%D/N/๒ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ทางหลอดเลือดดำในอัตราหยุด ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง เจาะน้ำตาลปลายนิ้ว
ทุก ๔ ชั่วโมง ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาและสารน้ำตามแผนการรักษา ประเมินภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เหงื่อออก
ตัวเย็น ใจสั่นส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางระบบต่อมไร้ท่อ ให้หยุดการให้สารน้ำ เปลี่ยนการเจาะน้ำตาลปลาย

นี้วเป็นก่อนอาหารทุกมื้อและก่อนนอน เริ่มให้ยา Metformin ๕๐๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด หลังอาหารเช้า เย็น ระดับน้ำตาลปลายนิ้วอยู่ระหว่าง ๑๗๐-๔๗๘ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ได้เพิ่มยา Insuman (๗๐/๓๐) ๑๐ ยูนิต ฉีดเข้า ใต้ผิวหนังก่อนอาหารเช้าและ ๖ ยูนิต ฉีดเข้าใต้ผิวหนังก่อนอาหารเย็น จากการซักประวัติผู้ป่วยประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย ซื่ออาหารสำเร็จรูปปรับประทาน ชอบดื่มน้ำหวาน รับประทานอาหาร ไม่เป็นเวลา ฉีดยาลดระดับน้ำตาลในเลือดวันเว้นวันเนื่องจากคิดว่าการฉีดยาทุกวันจะทำให้ใจสั่น ไม่เคยได้รับความรู้เรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและมีประวัติถูกตัดนิ้วเท้าข้างขวาเมื่อ ๑๐ ปีก่อน จึงส่งปรึกษาคลินิกเบาหวานและนักโภชนาการ หลังจากได้รับข้อมูลผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รู้สึกตัวดี ไม่มีอาการเวียนศีรษะ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับอาหารเฉพาะโรคเบาหวาน การฉีดยาลดระดับน้ำตาลในเลือด การตรวจเท้า เน้นย้ำเรื่องการนับปริมาณคาร์โบไฮเดรต การสังเกตอาการภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ หากมีอาการผิดปกติให้รีบมาพบแพทย์ โดยแพทย์นัดให้มาตรวจเพื่อติดตามอาการที่แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกลาง อีก ๒ สัปดาห์ รวมอยู่โรงพยาบาล ๓ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
๒. ผู้ป่วยได้รับความรู้เรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน การนับปริมาณคาร์โบไฮเดรตรวมทั้งปรับความเข้าใจเรื่องการฉีดยาลดระดับน้ำตาลในเลือดให้ถูกต้อง

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การให้ความรู้และคำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานผ่านแอปพลิเคชัน
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. สร้างช่องทางในการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความสงสัย ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการดูแลตัวเองที่บ้าน และไม่สะดวกเข้ามารับคำปรึกษาที่โรงพยาบาล
 ๒. เผยแพร่ความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของโรงพยาบาลกับสมาชิกได้อย่างทันท่วงทีและสามารถกลับมาอ่านซ้ำได้ทุกที่ทุกเวลา
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับคำปรึกษาที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
๒. ผู้ป่วยได้รับความรู้ใหม่ ๆ รับทราบกิจกรรมของโรงพยาบาลและให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันมากขึ้น